

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำร่วมติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

กรมอนามัยร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) นำโดยท่านรองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ต๋นชัย ฉวีวันดา นำคณะเจ้าหน้าที่สายอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพเยี่ยมเสริมพลังและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งบทบาท/ภารกิจของศูนย์อนามัยที่ 6 ต่อแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ทีมงานสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ทั้งกลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ร่วมเข้าเยี่ยมเสริมพลัง โดยสรุปประเด็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. ศูนย์อนามัยที่ 6 นำเสนอผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยนายชาญศักดิ์ เทพมาลี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 งานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 57.4 ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste ร้อยละ 86.72 ตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 91.03 ตลาดประเภทที่ 2 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ร้อยละ 92.3 การประเมินคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ของเทศบาลสมัครทั้งหมด 99 แห่ง ผ่านในระดับเกียรติบัตร 32 แห่ง และผ่านระดับพื้นฐาน 5 แห่ง และมีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมร้อยละ

75



2. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด/กลไกกระบวนการดำเนินงานในพื้นที่ ในงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค เน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตโดยการประปาส่วนภูมิภาค ประปาเทศบาล เนื่องจากให้บริการประชาชนกลุ่มใหญ่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ และยังคงให้ความสำคัญกับน้ำประปาหมู่บ้าน และน้ำบริโภคประเภทอื่นๆ



2.2 การสุ่มเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร เน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดนัด ที่อยู่ในพื้นที่โดยการตรวจสุขาภิบาลอาหาร และสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

3. การบูรณาการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานส่งเสริมสุขภาพ ในการดำเนินงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะมีการพัฒนาในหลายด้าน เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการขนส่ง ด้านสาธารณสุขปลอดภัยพื้นฐาน ฯลฯ ทำให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าในพื้นที่เพิ่มขึ้นมาก สมควรมีการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัยรองรับ โดยผู้แทนสำนักส่งเสริมสุขภาพจะประสานเพื่อบูรณาการงานในสายส่งเสริมสุขภาพ และบูรณาการร่วมกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด